

Số: 152/BC-UBND

Minh Long, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy (từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về việc sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 83/2017/NĐ-CP); UBND huyện Minh Long báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM:

- Minh Long là huyện miền núi nằm về phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích khoảng 216.4 km²; địa giới hành chính được phân chia thành 05 xã, gồm 31 thôn. Dân số có khoảng 19.323 người; trong đó dân tộc Hrê có 13.620 người chiếm 2/3 dân số của toàn huyện, ngoài ra có một số ít dân tộc khác.

- Lĩnh vực có nguy cơ cháy, nổ là: Chợ, rừng. Tổng số cơ sở do cơ quan Công an diện quản lý về PCCC là 42 cơ sở, trong đó 06 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; Số cơ sở do UBND các xã quản lý về PCCC là 67 cơ sở (trong đó có 41 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh); tổng số khu dân cư: 31 khu dân cư, trong đó 03 khu dân cư có nguy hiểm về cháy, nổ.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ chữa cháy: Trên địa bàn huyện có 47 km đường tỉnh lộ (gồm: TL624 và TL628); 37 km đường liên huyện; 150 km đường liên xã, liên thôn, hầu hết được nhựa hóa và bê tông xi măng, mật độ người và phương tiện tham gia còn ít, không xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm; Hệ thống điện trên địa bàn dần được cải thiện nâng cấp. Tuy nhiên, trên địa bàn hiện nay, không có bể nước, không có trụ nước, không có bến nước, nên khó khăn về nguồn nước khi có cháy, nổ xảy ra.

- Trong thời gian qua, tình hình diễn biến của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết tại địa phương hết sức phức tạp, thiên tai bão, lũ xảy ra thường xuyên. Đặc biệt, cơn bão số 9 năm 2020 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng (hàng trăm ngôi nhà, trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức đã bị hư hỏng) làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế tại địa phương.

II. TÌNH HÌNH SỰ CỐ, TAI NẠN VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG:

1. Tình hình tai nạn, sự cố:

a) Số vụ sự cố, tai nạn: Từ tháng 8/2017 đến nay, toàn huyện xảy ra 13 vụ sự cố cháy và tai nạn. Trong đó:

- Sự cố, tai nạn cháy: **05** vụ (trong đó 04 vụ cháy nhà dân và 01 vụ cháy rừng), thiệt hại về tài sản: 465.873.000 VNĐ và gần 01 ha rừng keo.

- Tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hồ sâu có nước, bãi tắm: **08** vụ, **08** người chết.

- Sự cố, tai nạn nổ: **00** vụ.

b) Tổ chức cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ sự cố, tai nạn:

- Công tác tổ chức cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn luôn được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nhất là việc huy động phương tiện, lực lượng kịp thời có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ làm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

- Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương được triển khai chặt chẽ, nhịp nhàng, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng cụ thể nên đã phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong việc cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao.

2. Phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến tình hình, đặc điểm sự cố, tai nạn:

Minh Long là huyện nằm về phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, là huyện miền núi chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại thiên, với tần suất cao và mức độ tác động lớn như: bão, lũ lụt, sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn, sự cố gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP:

1. Công tác tham mưu:

- UBND huyện đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh qua các năm, cụ thể đã ban hành các văn bản bám sát theo Nghị định 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch của UBND huyện Minh Long về triển khai thực hiện; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 28/5/2019 của Ban chỉ đạo PCCC huyện về việc tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Công văn số 825/UBND-NC, ngày 29/10/2021 về việc phát động xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 14/6/2021 về việc tổ chức bàn giao danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý về PCCC và CNCH của UBND cấp xã. Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 25/3/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ, ngày 03/6/2021 về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2021⁽¹⁾... Qua đó, kịp thời

⁽¹⁾Quyết định số 01/QĐ-BCĐ, ngày 18/6/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC huyện và phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực cho các thành viên Ban chỉ đạo; Thông báo số 06/TB-BCĐ, ngày 18/6/2021 về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC huyện tại cuộc hội nghị bàn giao danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với UBND cấp xã; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 26/02/2022 về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2022; hàng năm đều chủ động xây dựng kế hoạch công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các xã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Minh Long tại Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 03/3/2022.

- Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bám sát địa bàn đã được phân công, phụ trách để theo dõi. Chỉ đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, các địa phương chủ động kiểm tra để phát hiện sớm những sự cố, tai nạn tại các khu vực ven sông, suối, hồ đập, có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở để kịp thời khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn nhân dân.

- Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện đóng quân trên địa bàn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ mà địa phương đã phân công để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trước, trong và sau lụt, bão. Ngoài việc chỉ đạo phòng, chống lụt bão ở đơn vị mình, phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh điều động của UBND huyện và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu nạn huyện.

2. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ; Công tác kiểm tra an toàn PCCC:

UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể địa phương tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm 04 tại chỗ (*chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ*) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; huy động nguồn lực của Nhân dân phục vụ công tác PCCC và CNCH, Cụ thể:

- Hằng năm, Chủ tịch UBND huyện đều chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” ngày 4/10 để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác PCCC; Công văn số 347/UBND-NC, ngày 08/6/2021 về việc mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; Công văn số 984/UBND-NC, ngày 22/12/2021 về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; Công văn số 87/UBND-NC, ngày 16/02/2022 về việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với chợ trên địa bàn huyện.

- Từ năm 2017 đến nay UBND huyện chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã đã tiến hành hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH với hơn 6.200 lượt (*gồm khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ quan, trường học, tổ chức chính trị - xã hội...v.v.*), trong đó hướng dẫn 48 lượt cơ sở xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Nghị

định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện triển khai mô hình “*cum dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy*” tại địa bàn các xã và tiến tới mô hình “*chợ an toàn phòng cháy, chữa cháy*” nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ban quản lý chợ, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã phối hợp Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, Đài truyền thanh xã thực hiện phát trên đài truyền thanh tại các địa phương hơn 170 lượt tin bài; tiến hành treo 465 băng rôn trên các tuyến đường và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện; tổ chức hơn 62 buổi tuyên truyền, phát động tại các trường học, thôn, chợ để tuyên truyền luật nói chung về PCCC và CNCH nói riêng; tổ chức hơn 694 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô dọc các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện. Qua đó, phần nào đã nâng cao nhận thức về việc chấp hành quy định an toàn về PCCC và CNCH, cách xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại các hộ gia đình. Đồng thời, đã tăng cường công tác tuyên truyền thông qua lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, đoàn thể, chính trị xã hội tại các khu dân cư với 105 buổi tuyên truyền về công tác an toàn PCCC và CNCH; chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 41 đồng chí là Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn huyện năm 2022.

3. Chế độ chính sách:

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí - tài chính, chế độ chính sách và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện CNCH cho lực lượng PCCC cho lực lượng dân phòng theo Nghị quyết số 28 của HĐND tỉnh và Quyết định số 59 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nguồn kinh phí thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

Các cấp ủy Đảng đã quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức triển khai cứu nạn, cứu hộ kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, bị động.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn huyện đã nhận thức và có trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về cứu nạn cứu hộ phù hợp với từng đối tượng quản lý, một số cơ sở, hộ gia đình đã tự trang bị phương tiện an toàn phù hợp với điều kiện hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

b. Khó khăn:

- Công tác chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH của một số sở, ban, ngành, địa phương còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt, triệt để. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn PCCC và CNCH chưa được chú trọng và thực hiện thường xuyên.

- Ý thức và kiến thức về PCCC và CNCH của lãnh đạo cơ sở, chủ doanh nghiệp, công nhân viên và một bộ phận người dân sống vẫn còn chủ quan, coi nhẹ công tác cứu nạn, cứu hộ; chưa chú trọng trang bị hoặc chưa đầu tư đúng mức các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ và các sự cố tai nạn xảy ra.

2. Nguyên nhân:

- Một số Cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC và CNCH. Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, còn thụ động, chưa chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, công tác vận động quần chúng tham gia PCCC và CNCH.

- Công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở trong công tác PCCC và CNCH chưa chặt chẽ, chưa đạt hiệu quả cao.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở tham gia học tập nhằm nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu PCCC và CNCH trong tình hình mới.

- Hàng năm, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác CNCH cho địa phương để tăng cường bổ sung trang cấp các thiết bị, dụng cụ, phương tiện cho các lực lượng dân phòng tham gia công tác CNCH.

V. PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ đảng viên và nhân dân.

2. Nâng cao năng lực công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ chuyên cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhằm chủ động xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản.

3. Thường xuyên xây dựng, tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất công tác phối hợp, quy trình tham gia cứu nạn, cứu hộ các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết công tác PCCC và CNCH để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những nơi còn yếu kém, đồng thời biểu dương khen thưởng và nhân

rộng các địa phương, đơn vị, cá nhân làm tốt công tác PCCC và CNCH.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ, UBND huyện Minh Long báo cáo UBND tỉnh biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Giám đốc Công an tỉnh
- Phòng PC07 - Công an tỉnh;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- BCĐ PCCC Huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Đình Văn Điết